



สื่อการเรียนรู้ การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Power Point 2010

อมรรวรรณ
ศิริรักษ์
สุวัจณี

กุลพิมาย
คิดหา
พงษ์อำไพ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559

ชื่อ	นางสาวอมรรวรรณ นางสาวศิริรักษ์ นางสาวสุวัจณี	กุลพิมาย คิดหา พงษ์อำไพ
ชื่อเรื่อง	การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010	
สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
อาจารย์ที่ปรึกษา	นายวัชระ กางกรณ์	
ปีการศึกษา	2559	

บทคัดย่อ

โครงการสื่อการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสื่อการเรียนรู้ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ เรื่อง การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010

ผลการประเมินเรื่อง การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผลการประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ 1 ความสำคัญของโครงการ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80

ลำดับที่ 2 เนื้อหาความสอดคล้องเหมาะสม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63

ลำดับที่ 3 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.47

ลำดับที่ 4 ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.33

ลำดับที่ 5 วิธีการดำเนินงานและผลที่ได้รับ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.33

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010

1. ในขั้นตอนของการบันทึกเสียงควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้เสียงมีความชัดมากที่สุด เพื่อผลงานที่นำเสนอออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้พึงพอใจมากที่สุด

2. รายงานโครงการ 5 บท ควรให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบให้ถูกต้อง สวยงาม ตามรูปแบบหรือโครงสร้างที่กำหนดให้